

Chính sách bảo mật

1. Mục đích

Chính sách Bảo mật này mô tả chính sách và thủ tục của TMD về thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn. TMD nhận thông tin của bạn thông qua các trang web, ứng dụng, SMS, API và các dịch vụ khác ("Dịch vụ"). Khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý thu, chuyển, thao tác, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Bất kể quốc gia nào bạn cư trú hoặc tạo thông tin, thông tin của bạn có thể được sử dụng bởi TMD ở Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi TMD hoạt động.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại <http://tmdsoftwaresolutions.com>

2. Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và cải tiến chúng theo thời gian.

Thông tin thu thập khi đăng ký:

Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản TMD, bạn cung cấp một số thông tin cá nhân, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ của bạn thông qua kết nối với tài khoản Google của bạn (với sự đồng ý của bạn). Thông tin này không được hiển thị cho công chúng và cũng không được chia sẻ nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn thông tin về Dịch vụ của chúng tôi hoặc cảnh báo bạn về các sự kiện quan trọng. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email, bộ phận trợ giúp của chúng tôi, hoặc liên lạc điện tử khác, chúng tôi có thể giữ thông điệp, địa chỉ email và thông tin liên lạc của bạn để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Tin nhắn và thông báo:

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế chủ yếu để giúp bạn giao tiếp và chia sẻ thông tin riêng tư với người mà bạn chọn. Không có thông tin nào được đưa ra công khai, trừ khi bạn đã chọn tham gia một cách rõ ràng.

Dữ liệu nhật ký:

Máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin ("Dữ liệu nhật ký") được tạo ra bởi việc bạn sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, loại điện thoại, tên miền tham chiếu, các trang truy cập, dữ liệu tin nhắn và nhật ký cuộc gọi trên điện thoại của bạn. Các hành động khác, chẳng hạn như tương tác với quảng cáo, cũng có thể được đưa vào Dữ liệu nhật ký.

Cookies:

TMD không sử dụng cookies để lưu trữ thông tin của bạn trên trình duyệt web.

Quảng cáo:

TMD có thể chèn nội dung quảng cáo vào ứng dụng hoặc dịch vụ mà bạn đang sử dụng của TMD.

Dịch vụ bên thứ ba:

TMD sử dụng nhiều dịch vụ do các bên thứ ba lưu trữ để giúp cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu về việc sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như Google Analytics. Các dịch vụ này có thể thu thập thông tin do trình duyệt của bạn gửi như là một phần của yêu cầu trang web, chẳng hạn như yêu cầu IP của bạn.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trừ những trường hợp giới hạn được mô tả sau đây:

Sự đồng ý của bạn:

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn với sự chấp thuận của bạn, chẳng hạn như khi bạn sử dụng như một khách hàng của bên thứ ba để truy cập vào tài khoản TMD của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ:

Chúng tôi thu hút một số bên thứ ba đáng tin cậy để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba này, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để thực hiện các chức năng này và cung cấp các dịch vụ đó, và chỉ theo các nghĩa vụ phản ánh sự bảo vệ của chính sách bảo mật này.

Phù hợp pháp luật

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng nó là hợp lý cần thiết để tuân thủ pháp luật, quy định hoặc yêu cầu pháp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết gian lận, an ninh hoặc các vấn đề kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của TMD.

Chuyển đổi Doanh nghiệp:

Trong trường hợp TMD phá sản, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc bán tài sản, thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển giao như là một phần của giao dịch đó. Những lời hứa trong chính sách bảo mật này sẽ áp dụng cho thông tin của bạn khi chuyển giao cho tổ chức mới.

4. Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và liên kết với tài khoản của bạn.

5. Cập nhật Chính sách của chúng tôi

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Phiên bản hiện tại của chính sách này sẽ điều chỉnh việc sử dụng thông tin của bạn và sẽ có tại <http://tmdsoftwaresolutions.com/documents/chinh-sach-bao-mat.pdf>. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cho chính sách này, theo ý riêng của chúng tôi, là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua khách hàng TMD hoặc email được liên kết với tài khoản của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi.

Thay đổi lần cuối vào ngày 23/01/2018